



ประกาศคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

.....
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวคือ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลทั้ง ของผู้ร้องผู้ขอรับบริการและรวมทั้งคณะทำงาน ทนายความ ข้าราชการและพนักงานหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของคุณแต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งคณะกรรมการบริหารอยู่ในระหว่างดำเนินการเรื่องสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA และดำเนินการกำหนดแบบแผนงาน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ยังคงไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารมีคำสั่งให้เผยแพร่ข้อมูลใดๆทางอรรถคดีที่รับผิดชอบอยู่เหมือนเช่นที่ผ่านมาในช่องทางต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมอื่นๆด้วยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อพิจารณาแล้วก็มีเกิดผลดีต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกเรื่องราวข่าวสาร และต้องมีแนวทางหรือข้อกำหนดอื่นใดในแนวทางที่จะประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป ไม่ว่าจะช่องทางใดๆ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนขอเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามวงรอบของการพิจารณาอรรถคดีตามที่ได้รับสำนวนส่งต่อมาจากภาคส่วนต่างๆและได้แจกจ่ายสำนวนนั้นๆไปยังคณะทำงานทั้ง ๔ คณะตามความเหมาะสมของคณะทำงานที่มีความถนัดแตกต่างกันไป ทั้งนี้รายละเอียดการแจ้งความคืบหน้าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะรับผิดชอบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆตามการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ

/คณะทำงานที่รับผิดชอบ...



คณะทำงานที่รับผิดชอบคดีนั้นๆ อยู่แล้วตามข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมาย PDPA และการบริหารจัดการภายในได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยคณะกรรมการบริหาร มีความจำเป็นไม่ขอประกาศข้อมูลข่าวสารใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าช่องทางใดๆ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ โดยจะกำหนดมาตรการและเร่งรัดติดตามให้คณะทำงานบริหารรับผิดชอบการดำเนินการนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากท่านใดที่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นผู้ร้อง ผู้ขอรับบริการ คณะทำงาน หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่สงสัยในเรื่องใดๆ โปรดหาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องๆ ไป โดยให้ส่งมาที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลกลาง Email: Sarabancppb@gmail.com คณะทำงานจะพิจารณาตอบเรื่องราวไม่เกิน ๓ วันทำการ ตอบกลับเรื่องราวต่างๆ กลับไปยังท่านโดยเร็ว ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อไปจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ สระทองดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรม
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน